

สตาร์ทอัพน้องใหม่ “แฟร์ดี” นำจับตามอง อินชัวเทคไทยเจ้าแรกที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ให้ผ่านเข้าโครงการ Sandbox



จุดเริ่มต้นของ บริษัท แฟร์ดี อินชัวเทค จำกัด ในนามสตาร์ทอัพ “แฟร์ดี” เริ่มจากนายชนศักดิ์ ชุ่นตระกูล (บิลเล็ท) อายุ 26 ปี นักธุรกิจหนุ่มชาวไทยรุ่นใหม่ ตั้งขึ้นปลายปี 2560 โดยจับมือกับ 6 บริษัทประกันภัยชั้นนำ ประกอบด้วย ประกันภัยไทยวิวัฒน์, เอ็มเอสไอจีประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, โดเกียวมารีนประกันภัย, และ ธนชาตประกันภัย เพื่อพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีแบบ เพียร์คอมมูนิตี้ ที่ให้เงินคืนสูงสุดถึง 30% แก่ลูกค้าที่ไม่มีประวัติการเคลมในปีนั้นๆ โดยนายชนศักดิ์ ได้ร่วมก่อตั้งบริษัทกับนายยู จุน นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวงการการเงินและบิ๊กดาต้า และนายปราทิก โจกาณี โปรแกรมเมอร์ชาวอินเดีย ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทสตาร์ทอัพนานาชาติหลายแห่ง

ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี “แฟร์ดี” ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 สตาร์ทอัพ ที่ Swiss Re ได้คัดเลือกจาก 530 บริษัททั่วโลกให้เข้าร่วมโปรแกรม Global Insurtech Accelerator และสามารถระดมทุนได้ 25 ล้านบาท จากกลุ่มทุนนานาชาติอย่าง GREE ventures ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นและ Nogle Capital Management ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนจากประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ FairDee ยังอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ Vertex Venture ซึ่งเป็นส่วนส่วนหนึ่งของ Temasek Holding และเป็นนักลงทุนรายใหญ่ใน Grab อีกด้วย

บริษัท แฟร์ดี อินชัวเทค จำกัด เป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยบริษัทแรก ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้นำโครงการ “ประกันรถยนต์แฟร์ดี” เข้าร่วมทดสอบโครงการทดสอบนวัตกรรมฯ (Sandbox) เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยต่อมา คปภ. ช่วยให้คำแนะนำการวาง IT architecture ของบริษัทเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า รวมถึงพิจารณาแล้วว่า โครงสร้างบริษัทนั้น ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง บริษัท แฟร์ดี อินชัวเทค จำกัด ยังได้รับการเร่งการขออนุมัติกรมธรรม์ใหม่ จาก คปภ. เพื่อให้นวัตกรรมนี้ เข้าสู่ประชาชนให้เร็วที่สุด

“แฟร์ดี” จะเริ่มเปิดตัวโครงการ “ประวัติดี ได้รับเงินคืน 30%” กับ 6 บริษัทประกันภัยข้างต้นต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fairdee.co.th